

ด่วนที่สุด
ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว๒๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอู่ตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว๑๑๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว๒๙๕
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗
ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอล
สู่ความเป็นเลิศ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ
(ประเทศไทย) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากแต่ยังไม่มี ความเข้าใจ
วิธีการ ขั้นตอน การดำเนินการโครงการดังกล่าว จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งอาจพิจารณาใช้การกีฬาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ
ให้มีพลานามัยที่ดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

๒. สมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) จะสนับสนุนค่าเช่าที่พัก
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าพาหนะ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
โครงการดังกล่าวโดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร
ภายนอก (วิทยากรจากสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย)) ตามกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

/๓. โครงการ...

๓. โครงการกำหนดไว้ ๑ วัน ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน (ชาย,หญิง) อายุ ๘ - ๑๘ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาสนาม สำหรับการฝึกอบรม อาจเป็นได้ทั้งสนามหญ้า สนามดิน สนามปูน หรือลานโล่งกว้าง เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการให้กรอกแบบฟอร์มและจัดส่งไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aft35401@gmail.com ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อนึ่ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายกษิติษฐ ภูธิตาบดี นายกสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๕๑๕ ๙๑๙๑ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาโรจน์ ไชยมาตร์)
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๘



สิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

เลขที่ 1003

วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗

เรื่อง

ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๖๗๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้รับแจ้งจากสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก แต่ยังไม่มีความเข้าใจ วิธีการ ขั้นตอน การดำเนินการโครงการดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาจพิจารณาใช้การกีฬาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ ให้มีพลานามัยที่ดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

๒. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการฯ โดยเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอก (วิทยากรจากสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย)) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยสมาคมฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของวิทยากร ได้แก่ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าพาหนะ

๓. โครงการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไว้ ๑ วัน ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน (ชาย,หญิง) อายุ ๘ - ๑๘ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน และขอให้จัดหาสนามสำหรับการฝึกอบรม อาจเป็นได้ทั้งสนามหญ้า สนามดิน สนามปูน หรือลานโล่งกว้าง เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการให้กรอกแบบฟอร์มและจัดส่งไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aif35401@gmail.com ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อนึ่ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายกษิตวิชญ์ ภูธิสวัสดิ์ นายกสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๕๑๕ ๙๑๙๑ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายธนภุต วิเศษฤทธิ์ โทร. ๐๙๕ ๒๙๔ ๙๒๙๙



สิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขที่ 461

วันที่ 22 ธ.ค. 67

เวลา

ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว๑๖๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) ว่า ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นทรัพยากรสำคัญให้มีผลานามัยที่ดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หลีกเลี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งช่วยต่อยอดผู้ด้อยโอกาสให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน จำนวน ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ ช่วงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำผลลัพธ์ที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนาให้แก่ทีมฟุตบอลของท้องถิ่นต่อไป

ระยะที่ ๒ ช่วงการค้นหานักฟุตบอลข้างเผือกที่มีพรสวรรค์ และใจรักการเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพ

ระยะที่ ๓ ช่วงการบ่มเพาะข้างเผือกให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาฟุตบอลไทยสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Excellent Soccer Academy : TESA) ภายใต้สังกัดของสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) สู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพภายใต้การดูแลจากครูฝึกที่ได้มาตรฐานจาก FIFA และสภาพแวดล้อมการฝึกสอนที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งต่อให้แก่สโมสรฟุตบอลอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาเสพติดโดยใช้กิจกรรมกีฬาฟุตบอล จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และหากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ขอให้ประสานข้อมูลได้ที่ นายกษิธิษฐ์ ภูธิศาบดี นายสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๕๑๕ ๙๑๙๑ ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายขอให้คำนึงถึงสถานะทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยึดถือประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายธนภฤต วิเศษฤทธิ โทร. ๐๙๕ ๒๙๔ ๙๒๙๙

โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

๑. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุข เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ำมนุษย์ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง และคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นโยบายสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี นำความปลอดภัย สร้างศักดิ์ศรี และนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนไทยทุกคน ด้านความปลอดภัย รัฐบาลจะทำงานร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย ตลอดจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายสำคัญ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องเป็นมาตรการเชิงรุก ต้องเน้นป้องกันไม่ใช่ปราบปราม และต้องกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ชัดเจน

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนจำนวน ๑๒.๕๔ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ส่งผลให้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้กำหนดให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวยุวมชน ทำหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้มีสายอาชีพที่มั่นคง เป็นคนดีของสังคม และการกำหนดให้กีฬา เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ นอกห้องเรียน จากผลงานวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า เด็กและเยาวชนที่มีใจรักกีฬาและได้เล่นกีฬอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะสร้างเสริมให้มีพลานามัยแข็งแรงตามวัยแล้ว ยังเสริมสร้างสติปัญญาให้มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดและสังคม ซึ่งกีฬาฟุตบอล เป็นกีฬายอดนิยมสูงสุดของประเทศ ประกอบกับสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันมีการส่งเสริมจัดให้มีสนาม และอุปกรณ์การเล่นฟุตบอล และมีกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง ทำให้กีฬาฟุตบอลมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามพบว่าการเล่นฟุตบอลของเด็กและเยาวชนยังเป็นการเล่นเพื่อการสันทนาการเป็นหลัก สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมองค์ความรู้ เทคนิค ทักษะการเล่นฟุตบอลให้ได้อย่างมีมาตรฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบส่งผลให้เยาวชนที่มีพรสวรรค์ ขาดโอกาสพัฒนาต่อยอดเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นทรัพยากรสำคัญให้มีพลานามัยที่ดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หลีกเลียงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งช่วยต่อยอดผู้ด้อยโอกาสให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ สมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) จึงกำหนดให้มี โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ” ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมทั้งประสงค์ ห่างไกลจากปัญหา ยาเสพติด
๒. เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะกีฬาฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน FIFA ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่สนใจและรักกีฬาฟุตบอล
๓. เพื่อค้นหาช้างเผือกด้านกีฬาฟุตบอล ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ
๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นช้างเผือกด้านฟุตบอลได้รับทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสเข้าถึง การพัฒนา เทคนิค ทักษะ สูการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
๕. เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลระดับชุมชน ยกกระดับเป็นชมรม/ทีมอาชีพ จัดให้มีกิจกรรมแข่งขัน ทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสโมสรอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวิถีชีวิตของชุมชน

๓. ขอบเขตการดำเนินงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) ดำเนินการดังนี้

ระยะที่ ๑ ช่วงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำผลลัพธ์ที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนาให้แก่ทีมฟุตบอลของท้องถิ่นต่อไป

ระยะที่ ๒ ช่วงการค้นหานักฟุตบอลช้างเผือกที่มีพรสวรรค์ และใจรักการเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพ

ระยะที่ ๓ ช่วงการบ่มเพาะช้างเผือกให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาฟุตบอลไทยสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Excellent Soccer Academy : TESA) ภายใต้สังกัดของสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) สูการเป็นนักฟุตบอลอาชีพภายใต้การดูแลจากครูฝึกที่ได้มาตรฐานจาก FIFA และสภาพแวดล้อมการฝึกสอนที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งต่อให้แก่สโมสรฟุตบอลอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะที่ ๑ การฝึกอบรม ทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพ

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลของแต่ละแห่ง และสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและมีความพร้อม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ

๒. ดำเนินการประมวล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดการอบรมให้เกิดความเหมาะสม ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

๓. สำหรับการดำเนินการในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ กำหนดขอบเขตหลักๆ ดังนี้

๓.๑ ประสานสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) ดำเนินการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ในช่วงอายุ ๘ - ๑๘ ปี โดยสถานที่อบรม/สนามซ้อมจัดให้ให้อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวัน เวลาการอบรมพิจารณาตามความเหมาะสม หรืออาจจะใช้ช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ หรือช่วงเย็นหลังเลิกเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เด็กเยาวชนที่มารับการฝึกอบรม

๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

๓.๓ สำหรับทีมวิทยากรผู้ฝึกสอน จำนวนไม่เกิน ๑๐ คน และอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับวุฒิบัตร การสอนจาก FIFA

/ ๔. ระยะเวลา ...

๔. ระยะเวลาการอบรม จำนวน ๕ วัน

๕. ขอบเขตเนื้อหา การอบรม ประกอบด้วย ๑ ภาคทฤษฎีร้อยละ ๑๐ (ความรู้ความเข้าใจกีฬาฟุตบอล กฎกติกา น้ำใจนักกีฬา การเตรียมตัวเป็นนักกีฬาอาชีพ) และฝึกปฏิบัติร้อยละ ๙๐ (ฝึกสอนบนสนามจริง)

๖. มีระบบการประเมินระหว่างฝึกเป็นรายคน/ภาพรวม และมีการติดตามประเมินผลเป็นรายคน ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรับทราบผลการอบรม

ระยะที่ ๒ การเฟ้นหานักฟุตบอลช้างเผือก

๑. ดำเนินการควบคู่กับการอบรม โดยระหว่างการอบรมครูผู้ฝึกสอนจะสรรหาเด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์ และมีใจรักจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่สถาบันพัฒนาฟุตบอลไทยสู่ความเป็นเลิศ (TESA) เป็นการฝึกอย่างเข้มข้น (Intensive course) เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจว่าจะเป็นช้างเผือกประดับวงการฟุตบอลอาชีพ จำนวน ๓ ครั้ง

๒. เป้าหมาย ได้เด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์และความพร้อมจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ประมาณร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมในระยะที่ ๑

ระยะที่ ๓ การเพาะบ่มช้างเผือก เป็นนักฟุตบอลอาชีพ

๑. เป้าหมายการอบรม

๑.๑. ในรอบแรกจะมีจำนวนเด็กเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกร้อยละ ๑๐ ของเด็กและเยาวชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเข้ามาอบรมในระยะแรก ใช้ระยะเวลาการฝึกประมาณ ๗ วัน

๑.๒ ครั้งที่สองจะมีจำนวนเยาวชนที่คัดเลือกไว้จากการฝึกอบรมครั้งแรกประมาณร้อยละ ๓ โดยใช้ระยะเวลาการฝึกประมาณ ๗ วัน

๒. เป้าหมายนักฟุตบอลอาชีพ : หลังเสร็จสิ้นการอบรมครั้งที่ ๒ จะมีจำนวนเด็กและเยาวชนที่คัดเลือกไว้ประมาณร้อยละ ๑ ซึ่งทางสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) จะดำเนินการส่งต่อให้กับสโมสรฟุตบอลชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ (ทุนการศึกษา ภาคบังคับและทุนเพื่อฝึกซ้อมฟุตบอล) โดยการให้เป็นนักฟุตบอลฝึกหัดกับสโมสรต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการเล่นระดับอาชีพต่อไป

๓. เด็กและเยาวชนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในระดับที่ ๑ และที่ ๒ จะกลับคืนสู่ภูมิลำเนา เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับการคัดเลือกในปีถัดไป รวมทั้งเป็นหัวขบวนในการนำเทคนิค ทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดให้เพื่อนเยาวชนในชุมชนของตนต่อไป

๔. ระยะเวลาการดำเนินการ ต่อเนื่องจาก ระยะที่ ๑ ระยะเวลา ๓ เดือน

๕. ขอบเขตเนื้อหา การอบรม จะเน้น การฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล การเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการทดสอบฝีเท้ากับสโมสรระดับอาชีพ โดยมีนักฟุตบอลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ แหมวมองของสโมสรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรม และมีส่วนร่วมในการคัดเลือกนักฟุตบอลอาชีพด้วย

๖. มีระบบการประเมินระหว่างฝึกเป็นรายคน/ภาพรวม และมีการติดตามประเมินผลเป็นรายคนเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังเสร็จสิ้นการอบรม

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

/ ๖. คำใช้จ่าย ...

๖. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒ การอบรมทักษะการเล่นฟุตบอล และการค้นหาช้างเผือกนักฟุตบอล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจจัดทำโครงการ โดยประสานข้อมูลการดำเนินการจัดฝึกอบรมกับสมาคม พัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย)

ระยะที่ ๓ สมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) ดำเนินการแสวงหาทุนการศึกษาสนับสนุนจากภาคเอกชน และสโมสรฟุตบอลที่เป็นพันธมิตร

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เป้าประสงค์เชิงปริมาณ

๑. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลจากครูฝึกที่ได้มาตรฐาน FIFA

๒. เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาการเล่นฟุตบอลจากสถาบันพัฒนาฟุตบอลไทยสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Excellent Soccer Academy : TESA) สามารถนำไปถ่ายทอดการเล่นกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชนที่สนใจ กีฬาฟุตบอลในระดับชุมชน หรือทำให้ทีมฟุตบอลในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแข็งแกร่งขึ้น

๓. เด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นช้างเผือกได้รับส่งเสริมการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

เป้าประสงค์เชิงคุณภาพ

๑. เด็กและเยาวชนมีใจรักการกีฬาฟุตบอลมากขึ้น นำไปสู่การมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ตามวัย มีสุขภาพจิตที่ดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ห่างไกลจากปัญหาสังคมและยาเสพติด มากขึ้น

๒. เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะจากครอบครัวยากจนสามารถสานฝันสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ที่มีรายได้มั่นคง

๓. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชน ความมีเอกภาพของท้องถิ่น โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรม นำไปสู่ความร่วมมือของคนในชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นด้านอื่นๆ ต่อไป

ผู้ประสานงานโครงการ : สมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลไทยสู่ความเป็นเลิศ(ประเทศไทย) โทร ๐๙๓-๕๑๕-๙๑๙๑
Email : thailandexcellentsoccer@gmail.com , Line ID : TESA

.....